
 
 
Fundur réttindaráð 21.febrúar 2023 
 

Mættir: 7.bekkur: Guðrún 
 6.bekkur: Guðrún Katrín, Alodía 
 5.bekkur: Emma, Karen, Christina 
 8.bekkur: Alexander, Alex 
 10.bekkur:Sigurbjörg 
 

 

Umræðuefni: 
 
Við byrjuðum á að fara yfir þau atriði sem komu á skólaþinginu okkar sem haldið var í byrjun 
febrúar. 
 
Við fórum yfir atriðin: 

• Nemendur vilja skammta sér sjálf í matsalnum, einnig að það væru tveir réttir í boði 
sérstaklega þegar það er fiskur. Vilja fá fisk í raspi, Kfc fisk og betra salat, vantar oft 
meiri rauðar paprikur. Þau tala um að kartöflurnar séu blautar og maukaðar. Einnig 
aðgang að salti og pipar. Einnig að það sé pappír á borðunum. 

• nemendur vilja meira úrval á ávöxtum og þeir séu ferskari 
• Nemendur vilja að allir árgangar fái að fara í eina ferð á skólaárinu. Unglingastigið 

kom með hugmynd um að gistingu t.d. á Akureyri eða Bláfjöllum. 
• Unglingstigið var ánægt með þá tillögu að hægt væri að hækka einkunnir með 

aukaverkefnum. 
• Nemendum á unglingastigi finnst leiðbeiningar í Spretti misvísandi, kennarar segi 

ekki sömu leiðbeiningar með verkefni. 
• Hjúkkan í skólanum er ekki mikið við. 
• Klósettin, laga lýsingu. t.d. að ljósin kvikni við hreyfingu 
• Aðstaða til æfinga þegar unglingastigið er í gati. 
• Miðstigið talar um að stólarnir sem þau voru að fá séu litlir og ekki þæginlegir. 
• Jólaball 19.des, unglingastigið myndi vilja að það yrði aftur 

 

 

 

Fundaritari : Ásta 
 


